



QUẬN CAM

Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam

Cộng Đồng Của Chúng Ta. Cam Kết Của Chúng Ta.

Thomas D. Koutroulis, Giám đốc

601 N. Ross Street, 5th Floor

Santa Ana, CA 92701

www.oclandfills.com

Điện thoại: (714) 834-4000

Fax: (714) 834-4183

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 28 tháng 10, 2024

Liên hệ: Francine Bangert / (714) 461-1182

Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com

KỶ NIỆM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: SỞ QUẢN LÝ CHẤT THẢI & TÁI CHẾ QUẬN CAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẶNG PHÂN HỮU CƠ MIỄN PHÍ VÀO NGÀY 2 THÁNG 11

Phân Hữu Cơ Có Chứng Nhận STA Được Tặng Miễn Phí Để Làm Màu Mỡ Cho Khu Vườn Của Bạn

QUẬN CAM, CALIFORNIA (ngày 28 tháng 10, 2024) – Sở Quản Lý Chất Thải & Tái Chế Quận Cam (OCWR) vui mừng thông báo về sự kiện Tặng Phân Hữu Cơ Cho Cộng Đồng trên toàn quận vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11, từ 7 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa. Cư dân Quận Cam được mời đến bất kỳ địa điểm nào trong ba địa điểm sau: Bee Canyon Greenery (Bãi rác Frank R. Bowerman) tại Irvine, Valencia Greenery (Bãi rác Olinda Alpha) tại Brea, và Capistrano Greenery (Bãi rác Prima Deshecha) tại San Juan Capistrano.

OCWR sẽ tặng miễn phí phân hữu cơ đã qua xử lý, có thể sử dụng ngay. Tại các bãi rác Frank R. Bowerman và Prima Deshecha, cư dân được khuyến khích mang theo thùng chứa hoặc túi đựng rác sân vườn chịu được lực nặng và xéng để tự xúc phân. Tại Bãi rác Olinda Alpha, phân hữu cơ được đựng sẵn trong túi, mỗi hộ gia đình được nhận tối đa bốn túi, cho đến khi hết.

“Sở Quản Lý Chất Thải & Tái Chế Quận Cam tự hào tái chế chất thải hữu cơ thành phân bón, làm màu mỡ thêm các khu vườn và cảnh quan của cộng đồng. Sự kiện Tặng Phân Hữu Cơ Miễn Phí vào ngày 2 tháng 11 là cơ hội tuyệt vời để cư dân thực hiện các hoạt động bền vững, đúng vào dịp Ngày Tái Chế Toàn Quốc 15 tháng 11,” ông Tom Koutroulis, Giám đốc OCWR, cho biết. “Sáng kiến này nhắc nhở chúng ta rằng bằng cách tái chế các vật liệu hữu cơ, chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho môi trường và tương lai.”

Phân hữu cơ của OCWR đã được chứng nhận với Dấu Kiểm Định (Seal of Testing Assurance - STA) bởi Hội Đồng Ủy Ban Phân Bón Hoa Kỳ (US Composting Council), đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho cư dân phân hữu cơ lành mạnh, phù hợp với sân sau và khu vườn tại nhà.

Các địa điểm nhận phân hữu cơ bao gồm:

- Bãi rác Frank R. Bowerman, 11002 Bee Canyon Access Rd., Irvine
- Bãi rác Olinda Alpha, 1942 N. Valencia Ave., Brea
- Bãi rác Prima Deshecha, 32250 Avenida La Pata, San Juan Capistrano

Tạo Sự Ảnh Hưởng: Kỳ Niệm Ngày Tái Chế Toàn Quốc Cùng Sở Quản Lý Chất Thải & Tái Chế Quận Cam!

Tham gia kỷ niệm Ngày Tái Chế Toàn Quốc vào ngày 15 tháng 11 bằng cách nhận phân hữu cơ miễn phí vào ngày 2 tháng 11 và cam kết thực hiện phần nghĩa vụ của mình. Ngày này được dành riêng để thúc đẩy hoạt động tái chế trên khắp Hoa Kỳ thông qua nhiều sự kiện trên toàn quốc. Cư dân Quận Cam có thể tham gia bằng cách tìm hiểu thêm về tái chế, ủ phân và tham gia cuộc thi truyền thông xã hội của chúng tôi về Ngày Tái Chế Toàn Quốc.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội @OCWaste để có cơ hội giành được bốn vé gia đình đến Discovery Cube! Cư dân có thể tham gia bằng cách cam kết trên trang Facebook hoặc Instagram của chúng tôi về cách họ dự định tái chế vào Ngày Tái Chế Toàn Quốc. Để tìm hiểu thêm về cuộc thi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại

OCLandfills.com/AmericaRecyclesDay.

Hãy nhớ rằng, những nỗ lực nhỏ có thể dẫn đến sự thay đổi lớn. Chẳng hạn, việc tái chế nhôm có thể tiết kiệm đủ năng lượng để thắp sáng bóng đèn 100-watt trong 20 giờ, trong khi cùng một món đồ nếu bỏ vào bãi rác có thể mất từ 80 đến 100 năm để phân hủy. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái chế.

Để biết thêm thông tin, OCRecycleGuide.com của OCWR là nguồn tài nguyên quý giá cho cư dân muốn tái chế các loại đồ khác nhau và tìm hiểu về các lựa chọn tái chế. Ngoài ra, việc đảm bảo các đồ nguy hiểm như pin, sơn và chất tẩy rửa gia dụng không bị đưa vào các bãi rác là điều vô cùng quan trọng. Quận Cam có bốn Trung Tâm Thu Gom Chất Thải Nguy Hại Hộ Gia Đình, đặt tại Anaheim, Huntington Beach, Irvine và San Juan Capistrano, mở cửa từ Thứ Ba

đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các tài liệu giáo dục tái chế trực tuyến, mẹo vặt và câu đố cũng có thể tìm thấy tại [OCLandfills.com/learn](https://oclandfills.com/learn). [OCLandfills.com/learn](https://oclandfills.com/learn).

Giới thiệu về Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam (OCWR)

Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam phục vụ nhu cầu xử lý chất thải rắn của Quận bằng cách cung cấp các dịch vụ quản lý chất thải, vận hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào các doanh nghiệp năng lượng tái tạo và thúc đẩy tái chế để đảm bảo một cộng đồng an toàn và lành mạnh cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Sở quản lý một trong những hệ thống xử lý chất thải rắn hàng đầu của quốc gia, ba nhà máy phân hữu cơ, tất cả đều phục vụ cư dân và doanh nghiệp trong 34 thành phố của Quận và các khu vực chưa hợp nhất của Quận. Ba bãi rác đang hoạt động của Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam thể hiện kỹ thuật môi trường ở mức tốt nhất. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web Sở Quản Lý Chất Thải và Tái Chế Quận Cam tại [OCLandfills.com](https://oclandfills.com).

###